

การอุทธรณ์การพักการเรียนหรือการให้ออก

เอกสารข้อเท็จจริงสำหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล

การอุทธรณ์คืออะไร?

การอุทธรณ์คือเมื่อท่านขอให้มีการพิจารณาคำตัดสินอีกครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อท่านไม่พอใจกับการตัดสินที่ได้ทำไปแล้ว

ข้าพเจ้าจะอุทธรณ์การพักการเรียนหรือการให้ออกได้อย่างไร?

ท่านสามารถอุทธรณ์การพักการเรียนหรือการให้ออกได้ ถ้าท่านเชื่อว่าครูใหญ่ทำการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องนักเรียน บิดามารดาและผู้ดูแลสามารถกรอก [แบบฟอร์มอุทธรณ์](#) ได้

สามารถยื่นการอุทธรณ์ได้ที่ [สำนักงานการศึกษา](#) สำนักงานการศึกษาในเขตท้องถิ่นช่วยท่านให้เข้าใจกระบวนการได้ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยท่านเขียนข้อความอุทธรณ์ด้วย บุตรของท่านสามารถให้ข้อมูลแก่สำนักงานการศึกษาในเขตท้องถิ่นได้

ทำการอุทธรณ์การตัดสินแต่ละเรื่องได้เพียงครั้งเดียว การตัดสินเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำโดยผู้อำนวยการฝ่ายผู้นำทางการศึกษา หรือผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการปฏิบัติงานของโรงเรียน และจะใช้เวลาดำเนินการระหว่าง ๑๕ ถึง ๒๐ วันโรงเรียน ท่านจะได้รับการติดต่อเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ และเมื่อมีการตัดสิน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานการศึกษาที่ท่านยื่นอุทธรณ์

ผลของการอุทธรณ์การพักการเรียน

หากการอุทธรณ์การพักการเรียนได้รับการสนับสนุน และผู้ทำการตัดสินเห็นชอบด้วยกับคำร้องของท่าน ครูใหญ่จะติดต่อท่านเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรของท่านได้กลับเข้าเรียนโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ ผลการตัดสินของการอุทธรณ์จะระบุไว้ในบันทึกของบุตรท่านและการพักการเรียนจะถูกปล่อยออกไปจากบันทึกของบุตรท่าน

หากการอุทธรณ์การพักการเรียนไม่ได้รับการสนับสนุน และผู้ทำการตัดสินไม่เห็นชอบด้วยกับคำร้องของท่าน บุตรของท่านจะต้องหยุดพักการเรียนจนถึงวันที่ที่กำหนดไว้

ผลจากการอุทธรณ์ในการให้ออก

ถ้าการอุทธรณ์เกี่ยวกับการให้ออกได้รับการสนับสนุน และผู้ทำการตัดสินเห็นชอบกับคำร้องของท่าน ครูใหญ่จะต้องทำงานร่วมกับท่านเพื่อกำจัดความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ร้ายแรง และกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้บุตรของท่านกลับไปโรงเรียนได้ คำตัดสินการอุทธรณ์จะระบุไว้ในบันทึกของบุตรท่าน และคำสั่งให้ออกจะถูกปล่อยออกไปจากบันทึกของบุตรท่าน

ถ้าการอุทธรณ์เกี่ยวกับการให้ออกไม่ได้รับการสนับสนุน และผู้ทำการตัดสินไม่เห็นชอบกับคำร้องของท่าน มีตัวเลือกอื่นหลายอย่างสำหรับบุตรท่าน ในบางสถานการณ์ การตัดสินอาจสั่งให้ไปโรงเรียนอื่นหรือสถานศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของบุตรมากกว่า ครูใหญ่จะทำงานร่วมกับท่านหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

หากการอุทธรณ์เกี่ยวกับการให้ออกไม่ได้รับการสนับสนุน และบุตรของท่านอายุมากกว่า ๑๗ ปี ท่านและบุตรควรรหาตัวเลือกเพื่อทำการเรียนต่อไปหรือเปลี่ยนไปทำงาน

จะทำการร้องเรียนได้อย่างไร?

มีข้อมูลการทำหน้าที่แทนบุตรของท่าน ให้สำหรับบิดามารดา หากท่านยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการพักการเรียนหรือการให้ออก มีข้อมูล [การทำการร้องเรียน](#) ให้ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารกับโรงเรียน มีให้ที่ [กฎบัตรชุมชนโรงเรียน](#)

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ถ้าท่านอยากติดต่อกับโรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และบอกภาษาที่ท่านต้องการ และขอให้พนักงานโทรศัพท์โทรโรงเรียน พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้